

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๑๕๓๐๒



กรมการปกครอง

ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๒/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงบประมาณ แจ้งว่า จะอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ ส่วนที่ยังมิได้จัดสรร โดยพิจารณาจัดสรรให้ทุกแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๓ สรุปได้ดังนี้

๑. งบบุคลากร ทั้งที่อยู่ในแผนงานบุคลากรภาครัฐหรือแผนงานอื่นจัดสรรให้ครบตามวงเงินงบประมาณ  
๒. งบลงทุนที่เป็นรายการปีเดียว จัดสรรให้ครบวงเงินงบประมาณ  
๓. รายจ่ายสำหรับการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ ที่ทำสัญญาก่อสร้างผูกพันแล้วหรือสามารถก่อสร้างผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ จัดสรรให้ครบตามวงเงินงบประมาณ

๔. รายจ่ายประจำ จัดสรรเบื้องต้นก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๓ ให้เพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือก่อสร้างผูกพันในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ สำหรับส่วนที่เหลือจะพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของการปฏิบัติงาน โดยนำผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณมาประกอบการพิจารณา

๕. สำหรับงบประมาณในส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๖. ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้เป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณฯ และไม่ควรโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติไปดำเนินการอื่น เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง มิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมการปกครอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านแจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ ตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยกรมการปกครองจะพิจารณานำผลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบติดตามโครงการในสังกัดกรมการปกครอง (e - FMS) มาประกอบการพิจารณาส่งเงินจัดสรร ทั้งนี้ หากแผนงาน/โครงการใดมีงบประมาณคงเหลือจะพิจารณาส่งเงินจัดสรรไปสมทบให้ในส่วนที่ไม่เพียงพอเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาคม จงจรรย์)  
อธิบดีกรมการปกครอง

กองวิชาการและแผนงาน

ส่วนงบประมาณ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๖๐๐๕ ต่อ ๕๒๕

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๐๖

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔

เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

๒. หนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๖๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงานประมาณได้กำหนดแนวทางการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้อนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๓ ไปแล้วบางส่วน ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายในงบรายจ่ายใด จัดสรรให้ตามความจำเป็นและเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๓ และงบประมาณรายจ่ายนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงาน โดยงบประมาณส่วนที่ยังมิได้จัดสรร สำนักงานประมาณจะพิจารณาอนุมัติจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๓ โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรร นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยรับงบประมาณ เป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนที่ยังมิได้จัดสรรโดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรร ดังนี้

๑. พิจารณาจัดสรรให้ทุกแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๓ ให้เพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๔ โดยสำนักงานประมาณจะนำผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณในสามไตรมาสที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาด้วย

๒. เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กรณีเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาค โดยเร็ว หรืออย่างช้าภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

/กรณีนี้ ...

กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็น  
นิติบุคคลให้จัดสรรเงินไปยังทุนหมุนเวียนทันทีที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

๓. ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร  
ให้เป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
และไม่ควรโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติไปดำเนินรายการอื่น เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นอย่างย้ง  
มิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองกฎหมายและระเบียบ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖